

ทิววัดกระแส'รัฐบาล-คสช.'



ปี ที่ผ่านมามีได้ว่า บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่พบประชาชนต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และพบว่ามีการตอบรับที่ดีไม่ใช่น้อย สำหรับจังหวัดแรกที่ "บิ๊กตู" เลือกลงไปหลังผลประชามติออกมาเพียงแค่สองอาทิตย์ คือจังหวัด

ร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งในแถบภาคอีสานก็เป็นพื้นที่สีแดงอยู่แล้ว ในครั้งนั้นกำหนดการเดินทางคือวันที่ 24 สิงหาคม โดยการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยดี นอกจากจะเป็นการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังถือเป็นการไปพบปะชาวบ้านครั้งแรกอีกด้วย

ในครั้งต่อมาวันที่ 16 กันยายน นายกฯ ย้ายจากแถบภาคอีสานมาเยือนภาคใต้จังหวัดภูเก็ต การลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตามปกติแล้ว ยังได้มาดูการขับเคลื่อนโครงการ Phuket Smart City ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม

พื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะ

จากนั้นวันที่ 5 ตุลาคม คราวนี้ "บิ๊กตู" มีภารกิจลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัด เนื่องจากช่วงนั้นประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม "บิ๊กตู" ได้จัดเตรียมถุงยังชีพมามอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งประชุมเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาคือภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมชลประทาน

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนวันที่ 28 นายกฯ เดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเชียงราย นอกจากมีกำหนดการไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนแล้ว ยัง

เดินทางไปดูโครงการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโอท็อปในพื้นที่ อีกทั้งยังไปเยี่ยมชมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste

โดยเดือนสุดท้ายของปีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม “บิ๊กตู” เดินทางลงใต้ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและนั่งเรือออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณริมคลองตะเคียนและทะเลสาบสงขลา

ก่อนที่จะปิดทริปสิ้นปี 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม ด้วยภารกิจเยือนภาคเหนือ โดย “บิ๊กตู” เดินทางไปยังบ้านน้ำปาก อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปดูงาน “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน” และพบประชาชนชาวจังหวัดน่าน ซึ่งก่อนเดินทางกลับได้ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปมหาพรหมอุดมสักยมุนี พระประธานศิลปะสุโขทัย 4 องค์ที่หันพระปฤษฎางค์ (หลัง) ชนกันในวิหารหลวงวัดภูมินทร์

โกฏ-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จุดประสงค์หลักเป็นการลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่เดียวกันก็ไปรับฟังปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยนายกฯ จะเป็นผู้แก้ไขให้ และท่านต้องการไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง

โฆษกรัฐบาลเผยอีกว่า นายกฯ ต้องการไปดูนโยบายต่างๆ ที่ส่งลงไปว่า ได้ผลมากน้อยเพียงใด และประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ประชาชนเล่าปัญหา ข้อเสนอแนะ

และข้อเสนอแนะให้นายกฯ รับทราบ ตัวท่านจะมองว่าหลายเรื่องที่ประชาชนมาเสนอเรา เขายังไม่รู้เรื่องเหล่านี้รัฐบาลรู้แล้วและได้ทำไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการทำและจะทำสำเร็จเมื่อไหร่ สิ่งนี้ยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบ นายกฯ ได้กำกับตรงนี้โดยให้ทุกหน่วยงานทำงานควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

“นายกฯ อยากสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวท่านเอง ท่านอยากเป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง การเจอตัวจริง ฟังเสียงจริง กับนายกฯ ในทีวีเป็นคนละอารมณ์กัน ท่านจึงให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับพี่น้องประชาชน บางครั้งนายกฯ อาจจะพูดยาว แต่ท่านก็รับฟังประชาชนเช่นเดียวกัน”

ช่วงระยะเวลาสองปีที่ “บิ๊กตู” นั่งทำงานเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปแล้วทั่วทุกภาคในประเทศ และหลายจังหวัด ซึ่งทุกเดือน “บิ๊กตู” จะหอบคณะรัฐมนตรีและทีมงานนายกฯ ลงพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยแต่ละครั้งนอกจากจะไปขับเคลื่อนการทำงานให้หน่วยงานในพื้นที่นั้นแล้ว สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจหลักคือ นายกฯ ต้องการรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยตัวเอง

จะเห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งของการลงพื้นที่ “บิ๊กตู” จะหาเวลาพักทักทายและพูดคุยกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวปราศรัยบนเวที หรือตามจุดที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นก็รับฟังปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้วัดผลการทำงานที่แท้จริงของรัฐบาลว่า ตรงใจ “ประชาชน” แค่ไหน!!!